



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

## Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), chiều ngày 6/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

ở huyện Kiến Xương, Thái Thụy và Hưng Hà.

● Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHONG VIÊN

## Họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại cuộc họp.

Sáng ngày 6/11, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018 họp triển khai kế hoạch thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai các kế hoạch, quyết định liên quan về việc tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức

hạng II trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2018; kết quả tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi và xét thăng hạng của các cơ quan, đơn vị. Các thành viên Hội đồng thi thảo luận về chỉ tiêu, điều kiện dự thi; rà soát hồ sơ, danh sách đăng ký dự thi nâng ngạch và xét thăng hạng viên chức; nội dung, hình thức thi, thời gian tổ chức thi, các điều kiện phục vụ cho kỳ thi nâng ngạch và xét thăng hạng viên chức.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết

(Xem tiếp trang 4)

THU THỦY

## Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày 6/11, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu, buổi sáng Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Dự thảo Luật lần này đã quy định rõ hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; nguyên tắc để các trường đại học và đại học tự chủ quyết định mô hình và cấu trúc của cơ sở giáo dục đại học; mô hình tổ chức của đại học quốc gia, đại học vùng; đối với nội dung về tự chủ đại học, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng giải thích rõ khái niệm tự chủ; quy định điều kiện, yêu cầu để được tự chủ; cụ thể hóa các nội dung tự chủ về chuyên môn, tổ chức, nhân sự, tài chính và tài sản; chi tiết hóa nội dung về trách nhiệm giải trình và yêu cầu đặt ra đối với cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện tự chủ; quy định rõ khái niệm trách nhiệm giải trình và các nội dung về chất lượng,

học phí, kết quả kiểm toán mà nhà trường phải thực hiện công khai, minh bạch với người học, xã hội, cơ quan quản lý và các bên có lợi ích liên quan.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Tham gia thảo luận, đại biểu Bùi Quốc Phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã phát biểu về một số nội dung như về vai trò, sự tham gia của MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về việc chính quy hóa lực lượng công an xã; việc thành lập các đồn, trạm; cấp bậc hàm cao nhất đối với giám đốc công an các tỉnh, thành phố; thẩm quyền bổ nhiệm các chức vụ...

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

### THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

## Họp phiên thường kỳ thứ 29

Chiều ngày 6/11, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 29 nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ

Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách,

(Xem tiếp trang 4)

ĐÓ HIỀN

## 8 sản phẩm tham gia triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)

Nhằm giới thiệu những thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X); thông tin và định hướng một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, giới thiệu các dự án thu hút đầu tư ưu tiên và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, từ ngày 26 - 27/11, Thái Bình sẽ tổ chức một gian hàng tham gia triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Theo đó, 8 sản phẩm về nông nghiệp và các làng nghề được lựa chọn trưng bày, triển lãm gồm: gạo Niêu vàng, tôm thẻ, ngao, nước mắm Thái Bình, bia Đại Việt, rượu Lạc Hồng, chàm bạc Đồng Xâm, sản phẩm dệt may Thái Phương. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực được giao chuẩn bị bộ ảnh giới thiệu các thành tựu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trưng bày tại gian hàng và bộ tài liệu về một số cơ chế, chính sách của tỉnh khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

LƯU NGÂN

## SONG AN

### Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tháng 12/2014, xã Song An (Vũ Thư) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phần đầu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, xã Song An đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tổng nguồn vốn thực hiện các tiêu chí là 45,1 tỷ đồng.

Với 5 tiêu chí, gồm các tiểu mục chưa đạt như: tỷ lệ ki-lô-mét đường trục xã, thôn qua khu dân cư có rãnh thoát nước chưa đạt 60%; Trường THCS Song An chưa đạt chuẩn; các sản phẩm chủ lực chưa được chứng nhận an toàn thực phẩm; số chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường chưa đạt 90%... Xã Song An xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hội nghị thống nhất chủ trương phần đầu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí, tổ chức rà soát các tiểu mục, lĩnh vực chưa đạt, tiểu mục cần nâng cao, bổ sung, xây dựng phương án triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đề ra.

LÊ TRUNG

(Đài TTTT Vũ Thư)

### THÀNH ĐẠT

## Vun đắp những mùa vui

(Xem trang 3)



### TIỀN HẢI

## Tích cực tuyên truyền hiến máu tình nguyện

(Xem trang 2)

### ĐÔNG HƯNG

## 31 dự án dự thi hội thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng vừa tổ chức hội thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019, tại Trường THCS Hợp Hưng.

Tại hội thi năm nay, toàn huyện có 31 dự án của học sinh tham gia thuộc các lĩnh vực: hóa học, khoa học thực vật, kỹ thuật y sinh, y sinh và khoa học sức khỏe, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật cơ khí, phần mềm hệ thống, hệ thống nhúng, rô bốt và máy thông minh, khoa học xã hội và hành vi. Theo đánh giá chung, hội thi năm nay có số lượng và chất lượng cao hơn so với những năm trước đây. Các dự án có tính sáng tạo ở các mức độ khác nhau, học sinh đã tích cực vận dụng kiến thức học được trên lớp vào nghiên cứu khoa học.

DẶNG ANH

## Trao 150 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Nhân kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2018), sáng ngày 6/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 150 suất quà do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Kiến Xương. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

150 suất quà được trao tặng năm trong tổng số 500 suất quà do Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân chất độc da cam/Đioxin các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải và Đông Hưng. Mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà.

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tình cảm và sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh đồng thời đề nghị các cấp, ban, ngành tiếp tục phối hợp với hội chữ thập đỏ các cấp kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt chương trình tốt vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/Đioxin trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

HOÀNG LANH